
4. fundur Skólaráðs Grunnskóla Grindavíkur, 18. janúar 2012 kl. 17.30. 

 

 

Mætt voru: Guðjóna Breiðfjörð, Viktoría Róbertsdóttir, Sigríður Fjóla 

Benónýsdóttir, Pálmi Ingólfsson, Jóhannes Gunnar Sveinsson og Matthildur 

Þorvaldsdóttir. Anton Ingi Rúnarsson og Lárus Guðmundsson boðuðu forföll.  

 

1. Sameining bókasafna og tónlistarskóli/félagsmiðstöð í skólabyggingu.  Staða 

mála og vinna framundan. 

Pálmi fer yfir fundargerð frá vinnuhóp varðandi sameininguna. Valdís Inga 

Kristinsdóttir verður fulltrúi frá Grunnskólanum.  

 

2. Aðgerðar- og forvarnaráætlun.  Sameiginleg viðbragðsáætlun við einelti 

fyrir alla starfsemi bæjarins. 

Aðgerðar- og forvarnaráætlun hefur ekki verið til hjá Grindavíkurbæ. Verður 

gerð fyrir bæinn í heild og verður 1 öryggistrúnaðarmaður hjá hverri stofnun. 

Þetta skal liggja fyrir lok mars. Róbert bæjarstjóri kemur þessari vinnu af stað og 

Grunnskólinn byrjar og svo koma aðrar stofnanir í kjölfarið.  

 

3. Staðan í umbóta- og þróunarstarfi. 

Komnar áætlanir frá öllum hópum til skólaloka.  

 

4. Innra mat/Gæðagreinar og foreldrakönnun. 

Stefanía Ólafsdóttir mun sjá um að vinna með niðurstöður sem koma fram úr 

vinnu Gæðagreinanna. Pálmi dreifir til hópsins foreldrakönnun sem var lögð 

fyrir foreldra barna í 2., 4., 7. og 10. bekk  í fyrra. Biður hópinn að skoða 

spurningarnar hvort það sé eitthvað sem að mætti taka út eða bæta við. Stjórn 

foreldrafélagsins skoðar þetta einnig á næsta fundi.    

 

5. Önnur mál 

Pálmi kynnir fyrir hópnum Kindle spjaldtölvuna.Hvort þetta sé eitthvað sem við 

sjáum fyrir að geti nýst hér í skólanum. Foreldrafélagið mun kynna sér þetta.  

 

Fundi slitið kl. 18.30. Næsti fundur 22. febrúar kl. 17.30 


